

Số: /BC-UBND Thành phố Lai Châu, ngày tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia
về bình đẳng giới năm 2023

PHẦN I
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

Căn cứ Công văn số 58/UBND-VX ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2023 trên địa bàn thành phố như sau:

1. Tình hình xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch

Trong năm 2023, UBND thành phố đã chỉ đạo ban Kế hoạch số 725/KH-UBND ngày 28/3/2023 về thực hiện công tác Bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố năm 2023; Kế hoạch số 3318/KH-UBND ngày 26/10/2023 về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Các văn bản triển khai đảm bảo chất lượng theo quy định. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới

Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ tiêu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới cán bộ công chức, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố với nhiều hình thức như: Đài Truyền thanh thành phố; loa phát thanh không dây của xã, phường; qua trang zalo, facebook của hệ thống Hội, sinh hoạt hội viên tại 7/7 cơ sở Hội; 72/72 chi hội với trên trên 95% hội viên, phụ nữ.

Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo sát sao hoạt động và tổ chức lồng ghép nội dung bình đẳng giới vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của thành phố nhất là các đề án, dự án có liên quan đến phụ nữ như: Đề án

938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”; đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” “Vì phụ nữ nghèo” năm 2023; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; các mô hình, cho vay vốn tiết kiệm để phát triển kinh tế...

Tổ chức lồng ghép tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, bình đẳng giới, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, bạo lực gia đình đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép bằng các hình thức cô đọng trực quan trên xe thông tin lưu động: 07 lượt; pano: 01; băng rôn: 10 chiếc; tờ rơi: 1130 tờ; xây dựng được 56 tin, bài tuyên truyền có lồng ghép về bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống bạo lực gia đình; dân số và sức khỏe sinh sản...được phát sóng thường xuyên trên truyền thanh thành phố và truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh của tổ dân phố, bản..

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới được tổ chức rộng khắp, đặc biệt là đã quan tâm triển khai tới các đối tượng ở cấp cơ sở. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về vai trò, vị trí về Luật bình đẳng giới trong đời sống xã hội. Các mô hình, cho vay vốn tiết kiệm để phát triển kinh tế ngày càng được quan tâm.

3. Công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép bằng các hình thức cô đọng trực quan, xe thông tin lưu động, tuyên truyền cho các hộ gia đình tại các tổ dân phố, bản trên địa bàn nắm bắt rõ hơn về các chủ trương, chính sách của nhà nước đối với công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong từng hộ gia đình đã đem lại kết quả tích cực trong cuộc sống, làm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong việc thực hiện bình đẳng giới, hỗ trợ kịp thời và bảo đảm an toàn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Năm 2023, thăm động viên, tặng quà, hỗ trợ pháp lý 01 hội viên phụ nữ là nạn nhân bị chồng bạo lực gia đình tại xã San Thành. Kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề bức xúc của phụ nữ; kiến nghị, xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Số phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc thai phụ, chăm sóc bé, kiến thức dinh dưỡng... tuyên truyền không sinh con thứ 3 tại 72/72 chi hội.

4. Công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới

a) Số lượng cán bộ làm công tác bình đẳng giới trên địa bàn thành phố

Trên địa bàn thành phố Lai Châu tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác bình đẳng giới từ cơ sở đến cấp thành phố đã được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Các nhiệm vụ trọng tâm đã được tập trung chỉ đạo triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó: Cán bộ chuyên trách làm công tác bình

đăng giới thành phố là 01 đồng chí; cán bộ kiêm nhiệm làm công tác bình đẳng giới tại các xã, phường là 07 đồng chí.

b) Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới

Trong năm 2023, đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn, 02 buổi truyền thông nâng cao kiến thức về bình đẳng giới; các vấn đề xã hội phòng, chống tảo hôn; phòng chống ma túy, tội phạm; phòng chống mua bán người; an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái; chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; bình đẳng giới, bạo lực gia đình cho 119 hội viên phụ nữ.

c) Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới

- Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra tại địa phương: Trong năm 2023 Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố giám sát 01 cuộc về Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác Phụ nữ trong tình hình mới đối với Đảng ủy phường Đoàn Kết, Đông Phong; 01 cuộc giám sát theo Quyết định 217/QĐ-TW, nội dung giám sát liên quan đến hội viên, phụ nữ và trẻ em.

- Số lượng các vụ việc bị xử phạt/hình thức xử phạt/mức xử phạt: Không

d) Kinh phí địa phương và huy động dành cho hoạt động bình đẳng giới

Kinh phí thực hiện cho hoạt động về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương với tổng số tiền là: 15.000.000 đồng.

5. Đánh giá tình hình chung triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới năm 2023

Công tác thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện; nhận thức của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, phường và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố về công tác bình đẳng giới ngày càng được nâng lên; vị thế, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội; các mục tiêu, chỉ tiêu của công tác thực hiện về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới cơ bản đều đạt, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

PHẦN II
TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2023

1. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo và ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình

đẳng giới giai đoạn 2021-2025. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công các mục tiêu trong kế hoạch đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố.

2. Kết quả thực hiện 06 mục tiêu và 20 chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2023

*** Mục tiêu 1: Trong lĩnh vực chính trị**

Các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn làm tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ nữ trên các lĩnh vực. Cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng chính trị, hành chính góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh của thành phố.

- Kết quả thực hiện mục tiêu.

+ Tỷ lệ chính quyền địa phương cấp huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ 7/11, chiếm 63,6%.

+ Tỷ lệ chính quyền địa phương cấp xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ 6/7, chiếm 85,7%.

- Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện: Không.

*** Mục tiêu 2: Trong lĩnh vực kinh tế, lao động**

Các hoạt động nhằm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động: Cùng với công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, công tác bình đẳng giới luôn được UBND thành phố quan tâm triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Hằng năm, thành phố đã chỉ đạo phòng Lao động-TB&XH phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường triển khai rà soát, cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu cung cầu lao động trên địa bàn, qua đó nắm bắt được thông tin thực trạng việc làm nói chung và tình trạng việc làm của phụ nữ nói riêng, phối hợp tổ chức giải quyết việc làm đưa thông tin đến với người lao động, triển khai tư vấn, giải ngân nguồn vốn vay tạo việc làm, các chương trình hỗ trợ người lao động qua đó giải quyết việc làm cho người dân; trong đó ưu tiên phát triển việc làm cho lao động nữ.

Kết quả thực hiện mục tiêu: Trong lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm, người lao động nữ được tạo cơ hội tiếp cận bình đẳng trong việc phát huy vai trò của nữ giới, được hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho 191 học viên là nữ, có 04 lao động là nữ tham gia đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, tham gia lớp học nghề làm tóc do Hội LHPN Tỉnh phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn L'Oréal tổ chức 05 người. Thành phố cũng chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình đối với lao động nữ, đặc biệt là lao động nữ thuộc hộ nghèo, lao động nữ là người dân tộc thiểu số, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ nữ trong phát triển kinh tế, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, kiến thức xã hội...

Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện: Nhiều lao động khi được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhưng chưa mạnh dạn áp dụng để phát triển mở rộng sản xuất, sản xuất thâm canh tăng vụ nhằm phát triển năng suất, chất lượng sản phẩm nâng cao thu nhập cho gia đình.

*** Mục tiêu 3: Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới**

Các hoạt động bảo đảm bình đẳng giới trong gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: Đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép bằng các hình thức cổ động trực quan: xe thông tin lưu động: 20 lượt; băng zôn, khẩu hiệu: 15 chiếc; tổ chức 10 buổi tọa đàm gặp mặt Hướng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc và ngày Gia đình Việt Nam, công tác bình đẳng giới; 45 tin, bài; tuyên truyền cho các hộ gia đình tại các tổ dân phố trên địa bàn nắm bắt rõ hơn về các chủ trương, chính sách của nhà nước đối với công tác bình đẳng giới trong từng hộ gia đình. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, các cặp vợ chồng ý thức cao hơn về việc bình đẳng trong gia đình như bình đẳng trong sở hữu tài sản, chia sẻ công việc gia đình, sinh con không lựa chọn giới tính, chăm sóc con cái với điều kiện tốt nhất, giảm thiểu mâu thuẫn và các vụ ly hôn.

- Kết quả thực hiện: 01 phụ nữ bị bạo lực gia đình đã được hỗ trợ pháp lý và tâm lý kịp thời.

- Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện: Không.

*** Mục tiêu 4: Trong lĩnh vực y tế**

- Các hoạt động nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Vận động chị em thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình. Tăng tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai đủ 3 lần theo quy định, giảm tỷ lệ tử vong mẹ liên quan đến thai sản phụ nữ được tiếp cận với dịch vụ y tế là 95% cơ sở khám chữa bệnh từ thành phố đến xã, phường có đủ trang thiết bị kỹ thuật phù hợp phục vụ bà mẹ, trẻ em an toàn; không có bà mẹ tử vong liên quan đến thai sản.

- Kết quả thực hiện.

+ Chỉ tiêu 1: Tỷ số giới tính khi sinh là 135 bé trai/100 bé gái.

+ Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan thai sản: Không.

+ Chỉ tiêu 3: Tỷ suất sinh ở vị thành niên: 1,46.

+ Chỉ tiêu 4: Cơ sở y tế cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới: Không.

- Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện: Không.

*** Mục tiêu 5: Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo**

- Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới được đẩy mạnh với nhiều hình thức và nội dung khác nhau về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác Bình đẳng

giới qua các chương trình Hội nghị giao ban, tập huấn, thông qua Hội nghị cha mẹ học sinh định kỳ trong các năm học, bảng tin của nhà trường, nhóm, lớp, thông qua các hoạt động giáo dục tập thể của phụ huynh, các giờ hoạt động sinh hoạt dưới cờ; giáo dục ngoài giờ lên lớp; lồng ghép nội dung bình đẳng giới vào các bài giảng trên lớp phù hợp với học sinh.

- Kết quả thực hiện.

+ Chỉ tiêu 1: 100% các đơn vị trường học trực thuộc đã thực hiện đưa nội dung giáo dục về bình đẳng giới, giới tính, sức khỏe sinh sản vào kế hoạch giáo dục của nhà trường thông qua các hoạt động chính khóa, ngoại khóa.

+ Chỉ tiêu 2: 100% trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học và THCS.

+ Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt trên 30%.

+ Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ đạt 30%.

- Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện: Không

*** Mục tiêu 6: Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông**

- UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thành phố chú trọng thông tin, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và trang truyền hình thành phố, thực hiện việc tiếp sóng Đài Trung ương, Đài Tỉnh và xây dựng tin bài để tổ chức thông tin, tuyên truyền về công tác bình đẳng giới.

- Kết quả thực hiện.

+ Chỉ tiêu 1: 85% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới.

+ Chỉ tiêu 2: 100% tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới.

+ Chỉ tiêu 3: Đã xây dựng được 56 tin, bài tuyên truyền có lồng ghép về bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ trên hệ thống truyền thanh của thành phố và các xã, phường; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; trên xe thông tin lưu động 07 lượt; pano: 01; băng rôn: 10 chiếc; tờ rơi: 1130 tờ.

- Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện: Không

3. Đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã đề ra để khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2022

* Bình đẳng giới đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Nhận thức rõ điều này, UBND thành phố đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu trong công tác bình đẳng giới. Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra. Do đó năm 2023 các mục tiêu, chỉ tiêu của công tác thực hiện về

bình đẳng giới cơ bản đều hoàn thành, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

* Trên cơ sở các kết quả đạt được của năm 2023, để đẩy mạnh hơn nữa công tác bình đẳng giới, UBND thành phố đề ra các giải pháp năm 2024 như sau:

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và đẩy mạnh việc huy động nguồn lực dành cho công tác bình đẳng giới.

- Quan tâm nguồn lực, kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động công tác bình đẳng giới ở các cấp trên địa bàn thành phố.

- Hỗ trợ các chương trình dự án lồng ghép giới cho cơ sở, chính sách cho phụ nữ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trên các lĩnh vực.

- Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình...

PHẦN III ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Trong năm 2023 công tác bình đẳng giới của thành phố nhận được sự quan tâm của các cơ quan, ban, ngành tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. UBND thành phố đã chỉ đạo, ban hành kế hoạch hàng năm, đưa các chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lồng ghép vấn đề giới vào trong các hoạt động chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới được quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức phong phú góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, Đảng và nhân dân về vấn đề bình đẳng giới. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ được củng cố và kiện toàn, các cấp hội và tổ chức hoạt động của phụ nữ được phát triển tại cơ sở. Các chỉ tiêu thực hiện công tác bình đẳng giới phần lớn đều đạt chỉ tiêu đề ra.

Phụ nữ thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất và công tác, đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Bộ máy hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ từ thành phố đến xã, phường được kiện toàn và hoạt động đồng bộ.

2. Khó khăn, vướng mắc

Định kiến về giới còn tồn tại trong nhân dân, vẫn còn tình trạng tảo hôn

Các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đều kiêm nhiệm do đó, sự phối hợp đôi khi chưa thường xuyên.

3. Nguyên nhân

Trình độ nhận thức của phụ nữ trên địa bàn không đồng đều, một số phụ nữ tại 2 xã Sùng Phài và San Thành nhận thức chưa cao ảnh hưởng đến công tác tiếp cận thông tin và thụ hưởng các chính sách đối với nữ giới.

PHẦN VI ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị UBND tỉnh Lai Châu quan tâm nguồn lực, kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động công tác bình đẳng giới ở các cấp trên địa bàn thành phố.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2023 trên địa bàn thành phố Lai Châu./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động - TB&XH tỉnh;
- UBND thành phố;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Đình Tiến